

Số: 44 /KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án), UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tạo sự chuyển biến trong hoạt động giám định tư pháp, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động giám định trong tình hình mới, nhất là trong tiến trình thực hiện cải cách tư pháp. Phục vụ tốt yêu cầu chung của xã hội trong các quan hệ dân sự, hành chính, đặc biệt trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử mà trọng tâm là bảo đảm cho việc phán quyết của tòa án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp ngoài hoạt động tổ tụng để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Triển khai thực hiện kịp thời các nội dung Đề án của Thủ tướng Chính phủ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định và đội ngũ giám định viên tư pháp trong tỉnh; thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung danh sách các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định theo vụ việc; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám định viên tư pháp đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp, nâng cao chất lượng người giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp

Tập trung đầu tư, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập bao gồm Phòng Kỹ thuật hình sự và Trung tâm Pháp y tỉnh. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, các sở, ngành có tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phải có kế hoạch và giải pháp cụ thể đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực nhằm phát triển các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc do sở, ngành mình quản lý thành các tổ chức giám định đầu ngành của tỉnh, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành chuyên môn.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Nâng cao chất lượng người giám định tư pháp

Thường xuyên rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, chú trọng đào tạo giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực mà hiện nay tình đang thiếu hoặc dự báo sẽ thiếu, như lĩnh vực pháp y, ngân hàng... Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giám định viên tư pháp và những người làm công tác giám định.

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ngành chuyên môn.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám định

Tham mưu UBND tỉnh quyết định việc đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc cho Trung tâm Pháp y tỉnh, đồng thời trang bị thêm thiết bị, máy móc và các điều kiện vật chất cần thiết hiện còn thiếu để phục vụ cho hoạt động giám định tư pháp của Phòng Kỹ thuật hình sự và Trung tâm Pháp y tỉnh. Các sở, ngành phải tạo điều kiện cho các giám định viên tư pháp sử dụng trang thiết bị, phương tiện của sở, ngành mình để phục vụ thực hiện giám định.

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ngành có giám định viên.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý tại địa phương hoặc tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý do Bộ, ngành tổ chức, qua đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giám định, cập nhật kịp thời kiến thức pháp luật nhằm thực hiện hoạt động giám định chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan trung cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trung cầu và thực hiện giám định

Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan trung cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trung cầu và thực hiện giám định đảm bảo phù hợp quy định và điều kiện, tình hình thực tế.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Công an và các Bộ, ngành ban hành quy chế phối hợp.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp. Kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác giám định và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám định tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

5. Việc thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tổ chức, hoạt động giám định của các sở, ngành và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giám định

Tổ chức họp giao ban nhằm kịp thời thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tổ chức, hoạt động giám định của các sở, ngành, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động giám định, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có nhu cầu cấp thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời có giải pháp cụ thể để thực hiện cho phù hợp, hiệu quả và đảm bảo đúng tinh thần Đề án của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Cục BTPP- Bộ Tư pháp;;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- NC (Đ);
- Lưu: VT, M.A03/4.



Trần Hồng Quân